

## 4. ผลการดำเนินงานที่สำคัญในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

### ปัญหา อุปสรรคในการดำเนินงาน และแนวทางแก้ไข

#### 4.1 ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จังหวัดบุรีรัมย์ ได้รับจัดสรรงบประมาณ ตามแผนงานบูรณาการส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ โครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน 27 โครงการ งบประมาณ 339,506,500 บาท มีผลการดำเนินงานแยก ดังนี้

ผลผลิต	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค/แนวทางแก้ไข
1. การพัฒนาด้านอุตสาหกรรม การค้าการลงทุน	โครงการส่งเสริมการค้าชายแดนและการลงทุน กิจกรรมส่งเสริมเชื่อมโยงชาวประจําบุรีรัมย์ สู่สากล	<u>ผลการดำเนินงาน</u> ดำเนินการจำนวน 2 ครั้ง มีมูลค่าการค้าหน้าด่านและเจรจาทางธุรกิจรวม 55,715,000 บาท	- ปัญหา/อุปสรรค - - แนวทางแก้ไข
2. การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและ บริการ	1. โครงการเสริมสร้างศักยภาพศูนย์กลางการ ท่องเที่ยวอารยธรรมขอมและกีฬามาตรฐานโลก  1.1 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยว จังหวัดบุรีรัมย์  1.2 กิจกรรมพัฒนาเส้นทางและสิ่งอำนวยความสะดวก สะดวกเพื่อการท่องเที่ยว  1.3 กิจกรรมส่งเสริมการตลาดและ ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดบุรีรัมย์ บุรีรัมย์เมืองปราสาทสองยุค  1.4 ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬา รองรับเมือง กีฬามาตรฐานโลก	<u>ผลการดำเนินงาน</u> จากสถิติที่ผ่านมา ปี 2561 มี นักท่องเที่ยว จำนวน 2,014,791 คน (ชาวไทย 1,944,150 และชาวต่างชาติ 70,641 คน) เพิ่มขึ้น ร้อยละ 23.81 เมื่อเทียบกับ ปี 2560 (1,627,328 คน) และมีรายได้จากการท่องเที่ยว ในปี 2561 จำนวน 4,246.95 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 61.11 เมื่อเทียบกับ ปี 2560 (2,636.07 ล้านบาท) ซึ่งมี แนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ สำหรับนักท่องเที่ยวในปี 2562 คาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นมากกว่าปี 2561 ซึ่งเป็นผลมาจากการจัดกิจกรรมส่งเสริมการ ท่องเที่ยว เช่น กิจกรรมบุรีรัมย์มาราธอนเพื่อ ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬา งานประเพณีขึ้นเขา	- ปัญหา/อุปสรรค - - แนวทางแก้ไข

ผลผลิต	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค/แนวทางแก้ไข
	<p>1.5 สร้างและเผยแพร่ภาพลักษณ์เมืองบุรีรัมย์ (Buriram Blue City) เมืองแห่งการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์</p> <p>1.6 กิจกรรมอาหารปลอดภัยรองรับการท่องเที่ยวจังหวัดบุรีรัมย์</p> <p>1.7 กิจกรรม Moto GP กับการท่องเที่ยววิถีอีสาน</p> <p>2. โครงการพัฒนาสินค้า/บริการด้านการท่องเที่ยวกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP/SME)</p> <p>2.1 กิจกรรมยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่นสู่อุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์</p>	<p>พนมรุ้ง การแข่งฟุตบอล การแข่งรถ ที่สนาม “Chang International Circuit” ซึ่งจัดให้มีการแข่งขันรถยนต์ทางเรียบ Super Gt 200 และ Super Gt 500 เป็นประจำทุกเดือน ประกอบกับในปี 2562 ประเทศไทยได้เป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันรถจักรยานยนต์ทางเรียบชิงแชมป์โลก 2019 หรือ โมโต จีพี สนามที่ 15 รายการ พีทีที ไทยแลนด์ กรังด์ปรีซ์ (PTT Thailand Grand Prix ) ปีที่ 2 กำหนดจัดระหว่างวันที่ 4-6 ตุลาคม 2562 ซึ่งใช้สนาม Chang International Circuit เป็นสนามแข่ง</p>	<p>- ปัญหา/อุปสรรค</p> <p>-</p> <p>- แนวทางแก้ไข</p> <p>-</p>
<p>3. การพัฒนาด้านการเกษตร</p>	<p>1. โครงการ ส่งเสริมการผลิต การแปรรูป การตลาด สินค้าเกษตรปลอดภัย</p> <p>1.1 กิจกรรมพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรและน้ำเพื่ออุปโภค บริโภค</p> <p>1.2 กิจกรรมเพิ่มศักยภาพด้านการคมนาคมขนส่งเพื่อขนถ่ายสินค้าด้านการเกษตรและอุตสาหกรรม</p> <p>1.3 กิจกรรม ส่งเสริมการผลิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง</p>	<p><b>ผลการดำเนินงาน</b> พัฒนาแหล่งน้ำต่างๆ เพื่อให้สามารถเก็บกักน้ำไว้ใช้ในการเกษตรได้ จำนวน 13 แห่ง สามารถเพิ่มพื้นที่รับน้ำได้ไม่น้อยกว่า 981,710 ลูกบาศก์เมตร พื้นที่การเกษตรได้รับประโยชน์ 1,100 ไร่ ส่งเสริมการผลิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง(เช่น ดำเนินโครงการตามแนวพระราชดำริ ส่งเสริมด้านการประมงตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ปีกหลังบ้าน เพิ่มศักยภาพการผลิตกระบือ ส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อคุณภาพดี ส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ แกะเนื้อ การแปรรูปผลิตภัณฑ์จาก แพะ-แกะ ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรเลี้ยงโคเนื้อสู่มาตรฐาน GFM และส่งเสริมการผลิตผักอินทรีย์) และพัฒนาเส้นทางคมนาคมเพื่อขนถ่ายสินค้าด้านการเกษตร จำนวน 4 สายทาง</p>	<p>- ปัญหา/อุปสรรค</p> <p>-</p> <p>- แนวทางแก้ไข</p> <p>-</p>

ผลผลิต	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค/แนวทางแก้ไข
		เพื่อขนถ่ายสินค้าด้านการเกษตร จำนวน 4 สายทาง รวมระยะทาง 6.30 กิโลเมตร	
4. การพัฒนาด้านสังคม	<p>1. โครงการ ส่งเสริมการสร้างเสริมความเข้มแข็งและความอบอุ่นให้แก่ครอบครัวตามธรรมนูญหมู่บ้านสันติสุข ๘ ดี</p> <p>1.1 กิจกรรมสร้างเสริมพัฒนาศักยภาพชุมชนต้นแบบ</p> <p>1.2 กิจกรรมส่งเสริมการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัวและเสริมสร้างคุณค่าของผู้สูงอายุ</p> <p>1.3 กิจกรรมค่ายปฏิบัติธรรมเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิต</p>	<p><u>ผลการดำเนินงาน</u> สมาชิกในครอบครัวทุกช่วงวัยตระหนักในบทบาทหน้าที่ของตนเองและมีความรับผิดชอบต่อครอบครัวและชุมชน สมาชิกในครอบครัวมีการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิตส่งผลให้หนี้สินครัวเรือนลดลงและมีการปลูกฝังด้านคุณธรรม จริยธรรม เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมโดยใช้มิติศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม</p>	<p>- ปัญหา/อุปสรรค</p> <p>-</p> <p>- แนวทางแก้ไข</p> <p>-</p>
5. การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	<p>1. โครงการ บริหารจัดการขยะอย่างเป็นระบบ</p> <p>- กิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนเพื่อเป็นพื้นที่ต้นแบบ</p> <p>2. โครงการ ปรับปรุง/พัฒนา และบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบ</p> <p>- กิจกรรมปรับปรุงฟื้นฟูและบูรณะแหล่งน้ำเดิมเพื่อป้องกันภัยแล้งและแก้ปัญหาอุทกภัย</p>	<p><u>ผลการดำเนินงาน</u> ดำเนินการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนเพื่อเป็นพื้นที่ต้นแบบ ดำเนินการทุกชุมชนในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์</p> <p>- ปรับปรุงฟื้นฟูและบูรณะแหล่งน้ำเดิม เพื่อป้องกันภัยแล้งและแก้ปัญหาอุทกภัย จำนวน 2 แห่ง</p>	<p>- ปัญหา/อุปสรรค</p> <p>-</p> <p>- แนวทางแก้ไข</p> <p>-</p>

ผลผลิต	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค/แนวทางแก้ไข
<p>6. การพัฒนาด้านการรักษาความมั่นคงและความสงบ</p>	<p>1. โครงการ พัฒนาเมืองบุรีรัมย์ให้เป็นเมืองแห่งความสันติสุข</p> <p>1.1 กิจกรรมลูกหลานบุรีรัมย์ทำดีมีคุณธรรม ห่างไกลปัญหาสังคมและภัยยาเสพติด</p> <p>1.2 กิจกรรมการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด To Be Number one ปี 2562</p> <p>1.3 กิจกรรมการปรับเปลี่ยนทัศนคติบุคคลที่อาจเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดตามแนวทางประชารัฐ</p> <p>1.4 กิจกรรมการส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วม การติดตามดูแลช่วยเหลือผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟู เพื่อสร้างคนดีของสังคม ตามแนวทางประชารัฐ</p> <p>1.5 กิจกรรมการเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศเพื่อนบ้าน</p> <p>1.6 กิจกรรมการส่งเสริมให้เกิดความสมานฉันท์และความสามัคคีของประชาชน เพื่อเทิดทูนและพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ภายใต้แผนชีวิตหมู่บ้าน รักชาติจงรักภักดี</p> <p>1.7 กิจกรรมการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันทางสังคม (สร้างคนดี สังคมดี) โดยใช้มิติด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม</p> <p>1.8 กิจกรรมสร้างการรับรู้ด้านกฎหมาย ด้านการบังคับคดีและกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้กับประชาชนในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์</p>	<p>ผลการดำเนินงาน รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในเด็กและเยาวชน เสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน เกิดความสามัคคีปรองดองในชุมชนตลอดจนเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีกับประเทศเพื่อนบ้าน</p> <p>- มีการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยโครงการ TO BE NUMBER ONE อย่างต่อเนื่อง</p> <p>- สร้างการรับรู้ด้านกฎหมาย การบังคับคดี และกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้กับประชาชน เพื่อป้องกันการถูกหลอกและเอาเปรียบจากนายทุน</p>	<p>- ปัญหา/อุปสรรค</p> <p>-</p> <p>- แนวทางแก้ไข</p> <p>-</p>